
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2566 

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  13.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

********************************* 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสาทร   ไมถึง ประธานสภา  อบต.น้ำพุ สาทร  ไมถึง 

2. นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว รองประธานสภา อบต.น้ำพุ สุรเชษฐ์  ชุ่มแก้ว 

3. นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ธนยศ  ชุมชอบ 

4. นายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 โกวิทย์  มหาชัย 

5. นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4     -ลากิจ- 

6. นายอภิชน จรูญพงศ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 อภิชน  จรูญพงศ์ 

ผู้ไม่มาประชุม  - นายดำรงศักดิ์  เพ็ชระ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายก อบต.น้ำพุ ถนัดกิจ  โพธิ์โพ้น 
2. นายศักดา ไทยเกิด รองนายก อบต.น้ำพุ ศักดา  ไทยเกิด 
3. นางสาวกานต์รวี ศิริทอง รองนายก อบต.น้ำพุ กานต์รวี  ศิริทอง 
4. นายอรรถพร พรหมทอง เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ อรรถพร  พรหมทอง 
5. นายประเสริฐ จันทบูรณ์ เลขานุการสภา อบต.น้ำพุ ประเสริฐ  จันทบูรณ์ 
6. นางอรรถวาที ทิศขันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด อรรถวาที  ทิศขันธ์ 
7. นางพวงทิพย์ สุวรรณศิลป์ ผู้อำนวยการกองคลัง พวงทิพย์  สุวรรณศิลป์ 
8. นายอำนาจ สำอางค์ ผู้อำนวยการกองช่าง อำนาจ  สำอางค์ 

9. นางสาวมณีรัตน์      โตกำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มณีรัตน์  โตกำ    
    

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

นายประเสริฐ  จันทบูรณ์  
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประเสริฐ  จันทบูรณ์  
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร  ไมถึง  
ประธานสภาฯ 

          เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุม
สภาฯสมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ตรงกับวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.๒537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา 56 
กำหนดว่าการประชุมสภาต้องมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะครบองค์ประชุม ในวันนี้มี
สมาชิกสภาฯ มาประชุม 5 ท่าน ลากิจ 1 ท่าน นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
ถือว่าครบองค์ประชุม ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ (ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
 
          ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง เรียกประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.
2566 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  6 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้
กำหนดให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวันนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
54  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ.
๒537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ .๒๕62 ประกอบกับ ข้อ ๒๒ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึง
กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุในวันนี้ ขอกราบเรียน
เชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ                                                                                                             
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก  และพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่าน 
                                                                   /ขออนุญาต 



 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 
  
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายโกวิทย์ มหาชัย 
กรรมการตรวจรายงานฯ 
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ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เพ่ือไม่ให้เสียเวลาขอเข้าระเบียบวาระท่ี 1 
นะครับ 
 
เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุ มีการประชุมเพ่ือรับเงินสมทบ
จากสมาชิกเดิม และรับสมาชิกใหม่เพ่ิมเติมได้กำหนดในที่ประชุม
คุ้มครองสมาชิกเก่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2566 แต่
เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการไม่สามารถดำเนินการเสร็จทัน
ตามท่ีกำหนด จึงมีมติขยายความคุ้มครอง เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 28 
กุมภาพันธ์ 2566 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และฝากสมาชิก คณะผู้บริหาร
ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบ ขณะนี้ทางกองทุนยังคุ้มครอง
และรับเงินสมทบจากสมาชิกขยายไปอีกหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นผลประโยชน์
และสวัสดิการของพ่ีน้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ และยังรับสมาชิก
ใหม่เพ่ิมเติม ทางกองทุนได้ดำเนินการ ดูแลสวัสดิการและงานต่างๆ โดย
เฉพาะที่ผ่านมากรณีเกิดโรคระบาดโควิด 19 กองทุนได้เข้าไปมีบทบาท
ในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้เยอะ ซึ่งเป็นกองทุนหลักของตำบล
น้ำพุท่ีจะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี 
 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
            ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ชี้แจง นะครับ   
            กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโกวิทย์ 
มหาชัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 
สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจ
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ปรากฏ 
                                                                        /ว่าถูกต้อง 



 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายโกวิทย์ มหาชัย 
กรรมการตรวจรายงานฯ 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
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ว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ทุกประการ ครับ 
            ขอบคุณครับท่านโกวิทย์ มหาชัย คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ต่อไปผมขอมติจากท่ีประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
รับรอง       4  เสียง 
ไม่รับรอง     -  เสียง 
งดออกเสียง 1  เสียง 
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
           ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ชี้แจง ครับ 
          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโกวิทย์ 
มหาชัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 
สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจ
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ปรากฏ
ว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ทุกประการ ครับ 
            ขอบคุณครับท่านโกวิทย์ มหาชัย คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ต่อไปผมขอมติจากท่ีประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
รับรอง       4  เสียง 
ไม่รับรอง     -  เสียง 
งดออกเสียง 1  เสียง 
 
เรื่อง กระทู้ถาม 
           ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม -ไม่มีครับ-  
                                                                /เรื่อง รายงาน 
 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
นายถนัดกิจ โพธิ์พ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
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เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                      
           ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอเชิญคณะผู้บริหารได้รายงาน ครับ 
           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในส่วนของฝ่ายบริหาร ในวันนี้ขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ ประจำปีงบประมาณ 2565  ให้สภาฯได้รับทราบ  การ
ดำเนินงานตามนโยบายที่กระผม ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 โดยได้กำหนด
นโยบายด้านต่างๆ ที่จะดำเนินการ จำนวน 7 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในชุมชน 
3. ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5. ด้านการพัฒนา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
6. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
7. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ซึ่งในการทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน 
จะสามารถสรุปเป็นรายงานแบ่งตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
   
                                                        /1.ด้านการพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 



 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
นายอรรถพร พรหมทอง 
เลขานุการ นายก อบต.น้ำพุ 
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ขอบคุณท่านนายก ที่ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่านสมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัย หรือจะซักถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ 
 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
            ระเบียบวาระท่ี 5 รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอเชิญ
คณะผู้บริหาร ครับ 
           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ครับ ผมนายอรรถพร พรหมทอง เลขานุการนายก 
ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่
จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ  องค์การ
บริหารส่วนตำบล สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น 
สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงนำมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 
ถึง เดือนกันยายน 2565) ซึ่งได้รวบรวมและสรุปผลการ
ดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำเร็จลลุ่วงไปได้
ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
สำหรับผู้บริหาร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะนำไปใช้ 
                                                                /เป็นข้อมลู 
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เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุต่อไป 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
5. ประโยชน์การติดตามและประเมินผล 
ส่วนที่ 2 การติดตามและการประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
1.3  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
1.4  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
1.5  ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2.4  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
2.5  แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ 
1.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                          /ผลการพิจารณา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล 
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1  ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
1.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.3  ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
1.4  ความสำเร็จกาพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
1.5  ผลสำเร็จที่วัดได้ 
2.  สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนงานโครงการและกิจกรรมในอนาคตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ  

รายละเอียดในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครับ 
           ขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชื่อว่า
สมาชิกน่าจะศึกษามาก่อนแล้วนะครับ เพราะว่าเอกสารได้แจก
ล่วงหน้ามาสามวันแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
หรือเพ่ิมเติมอะไร เชิญครับ ไม่มีนะครับ 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
6.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และ
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกประจำปี พ.ศ.
2567 

           ระเบียบวาระที่ 6.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2566 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 53 กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ 
                                                                     /หลายสมัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิชน จรูญพงศ์ 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 
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หลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด  
มาตรา 53 วรรคสี่ กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนด
ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
นายอำเภอ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565  
ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาใน
ที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 11 ( 3 ) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้น จะมีสมัย
ประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน จึงขอนำปรึกษาสภาฯ 
เพ่ือพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และ
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.
2567 เชิญท่านสมาชิก ได้เสนอการกำหนดสมัยประจำชุมสามัญ
ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เชิญครับ 
           เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรูญ
พงศ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจำปี 2566 เพ่ิมอีก 3 สมัย  

1.  สมัยสามัญ สมัยที่ 2    ตั้งแต่วันที่ 17 - 31  มีนาคม 2566      
มีกำหนด 15 วัน 

2.  สมัยสามัญ สมัยที่ 3    ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 สิงหาคม 2566        
มีกำหนด 15 วัน 

3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4      ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 ธันวาคม 2566 
    มีกำหนด 15 วัน 
                                                      /ขอเสนอการกำหนด 
 



 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
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ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 
ตั้งแต่วันที่ 1–15 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนด 15 วัน ครบั 
               ท่านอภิชน จรูญพงศ์   ได้เสนอสมัยประชุมประจำปี 
2566 เพ่ิมอีก 3 สมัย  สมัยสามัญ สมัยที่ 2    ตั้งแต่วันที่ 17 - 
31  มีนาคม 2566      มีกำหนด 15 วัน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 สิงหาคม 2566  มีกำหนด 15 วัน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 ธันวาคม 2566  มีกำหนด 15 
วัน และเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2567 ขอเสนอตั้งแต่วันที่ 1–15 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนด 
15 วัน มีสมาชิกท่านอ่ืนเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกมั้ยครับ ถ้าไม่มีขอ
มติที่ประชุม ขอความเห็นชอบตามที่ท่านอภิชน จรูญพงศ์ เสนอ
ครับ  

       เห็นชอบ       4  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
       งดออกเสียง   1  เสียง 
       6.2 ขอความเห็นชอบการรับโอนศาลาอเนกประสงค์ประจำ  

หมู่บ้านปลายราง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ 
          ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขอความเห็นชอบการรับโอนศาลา   
อเนกประสงค์ประจำ  หมู่บ้านปลายราง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ เชิญ
คณะผู้บริหาร ครับ 
            กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก   
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของผู้บริหารขอเสนอการรับ
โอนศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านปลายราง หมู่ที่ 1 ตำบล
น้ำพุ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

- มาตรา 3 บัญญัติว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

- ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ สำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่                                                                         

                                                      /เกี่ยวข้อง 
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- เกี่ยวข้องต่อไป กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระ
ติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- มาตรา 122 ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่
ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี 
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใช้
บังคับ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2553 ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
กรณีการรับโอนศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านปลายราง หมู่
ที่ 1 ตำบลน้ำพุ เสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
รับโอน เนื่องจากมีภาระติดพันในการใช้งบประมาณดำเนิน
ปรับปรุง ซ่อมแซม เพราะสภาพของทรัพย์สินมีบางส่วนได้ชำรุด 
เสียหาย เนื่องจากศาลาดังกล่าวได้ก่อสร้างและใช้งานมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2542 แต่สภาพโดยทั่วไปถือว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ 
                                                                /ต่อไปได้ 



 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิชน จรูญพงศ์ 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
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ต่อไปได้ จึงเสนอสภาฯ เพ่ือโปรดพิจารณา ครับ 
       ขอบคุณท่านนายก ที่ได้นำเสนอการการรับโอนศาลา   
อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านปลายราง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ ไม่มีนะครับ ผมขอ
มติที่ประชุม ขอความเห็นชอบการรับโอนศาลา   อเนกประสงค์
ประจำ  หมู่บ้านปลายราง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ ตามที่คณะ
ผู้บริหารเสนอ ครับ 

        เห็นชอบ       4  เสียง 
        ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
        งดออกเสียง   1  เสียง 
 

6.3 การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำพุ จำนวน 2 คน 
         ระเบียบวาระท่ี 6.3 การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำพุ 
จำนวน 2 คน คณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระ จึงต้องเลือก
ตัวแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 ท่าน เข้าไปเป็นคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำพุ วิธีการเลือกให้เลือกคนที่หนึ่ง
ก่อน ถ้าคนที่หนึ่งมีเสนอเพียงท่านเดียว ถือว่าท่านนั้นได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการ แต่ถ้ามีการเสนอหลายท่านจะต้องทำการ
เลือกลงคะแนนคนที่หนึ่งให้เสร็จก่อนจึงเลือกคนที่สองต่อ และ
ต้องมีผู้รับรองสองท่านด้วย เชิญเสนอ ครับ คนที่หนึ่ง 
        กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอภิชน 
จรูญพงศ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ขอเสนอนายธนยศ ชุมชอบ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ครับ                                                          
        ท่านอภิชน จรูญพงศ์ เสนอท่านธนยศ ชุมชอบ ผู้รับรอง
สองท่าน 1.นายโกวิทย์ มหาชัย 2.นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว มีสมาชิก
ท่านอ่ืนจะเสนอคณะกรรมการคนที่หนึ่งเพิ่มม้ัยครับ ไม่มีนะครับ 
เมื่อมีการเสนอเพียงคนเดียว นายธนยศ ชุมชอบ จึงเป็นตัวแทน
ของสภาฯ ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
น้ำพุ คนที่หนึ่ง ต่อไปเชิญสมาชิกสภา ได้เสนอคณะกรรมการคน
ทีส่อง เชิญครับ 
                                                              /กราบเรียน 
 



 
นายโกวิทย์ มหาชัย 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
นายโกวิทย์ มหาชัย 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
นายประเสริฐ จันทบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 
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       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโกวิทย์ 
มหาชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายสาทร ไมถึง เป็นคณะ
กรรมการฯ ครับ 
       ท่านโกวิทย์ มหาชัย เสนอท่านสาทร ไมถึง เป็น
คณะกรรมการ คนที่สอง ลำดับที่หนึ่ง ผู้รับรองสองท่าน 1.นาย
ธนยศ ชุมชอบ 2.นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอ
คณะกรรมการคนที่สองเพ่ิมม้ัยครับ ไม่มีนะครับ เมื่อมีการเสนอ
เพียงคนเดียว นายสาทร ไมถึง จึงเป็นตัวแทนของสภาฯ ใน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำพุ คนที่สอง 
        เลือก นายธนยศ ชุมชอบ และนายสาทร ไมถึง เป็น
ตัวแทน  สมาชิกสภาฯ ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.น้ำพุ 
 
6.4 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การศึกษา อบต.น้ำพุ 
       ระเบียบวาระท่ี 6.4 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการศึกษา อบต.น้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ 
       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายโกวิทย์ มหาชัย 
ขอเสนอให้ท่านประธานสภาฯ พักการประชุม 5 นาที ครับ 
       ไม่ต้องพักการประชุมครับท่านโกวิทย์ มหาชัย เพ่ือไม่ให้
เสียเวลาผมให้ท่านเลขาสภาฯ ได้นำเสนอแทนครับ เชิญท่าน
เลขาสภาฯ ครับ 
       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ระเบียบวาระท่ี 
6.4 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การศึกษา อบต.น้ำพุ ขออนุญาตนำเรียน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากงานด้านการศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาของ อบต.น้ำพุ ซึ่งในกรอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

                                                                 /4.ผู้อำนวยการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
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4. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนฯที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 

กรรมการ 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ 
7. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่เก่ียวข้องที่

สภาท้องถิ่นเห็นชอบ(ถ้ามี) กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา กรรมการและ

เลขานุการ  
ในส่วนที่จะต้องเสนอสภาฯ พิจารณาให้ความเห็บชอบ คือ
กรรมการตามข้อ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
จำนวน 1 ท่าน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้
ดำเนินการทาบทามบุคคลลำดับที่ 6 ไว้เพ่ือให้สภาฯได้พิจารณา 
คือคุณสายันต์ อติชาต ซึ่งท่านได้ตอบรับยินดีเป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าว  จึงนำเสนอสภาฯ       เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
คุณสายันต์  อติชาติ เป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาฯท้องถิ่น
ได้ให้ความเห็นชอบ เพ่ือเป็นกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอให้สภาฯได้พิจารณาด้วยครับ 
         ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ และ
ข้อกฎหมาย ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  ได้เสนอคุณ
สายันต์ อติชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้สภาฯพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ นั้น ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไรบ้าง
ครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม     ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคุณ
สายันต์ อติชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา 
อบต.น้ำพุ ตามที่เสนอครับ 

        เห็นชอบ       4  เสียง 
        ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
        งดออกเสียง   1  เสียง 
 

6.5 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 วาระท่ี 4.17 ขออนุมัติจ่าย 

                                                          /ขาดเงินสะสม 



 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
นายศักดา ไทยเกิด 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
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ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
สะพานวังช้างนอน-สามแยกบ้านสาวมัญ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพ ุ
งบประมาณ 2,440,000 บาท 

          ระเบียบวาระท่ี 6.5 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 วาระท่ี 4.17 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม      โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายสะพานวังช้างนอน-สามแยกบ้านสาวมัญ หมู่ที่ 
6 ตำบลน้ำพุ  งบประมาณ  2,440,000 บาท เชิญคณะ
ผู้บริหาร ครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชาการ ทุกท่าน ครับ ผมนาย
ศักดา ไทยเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเสนอ
เรื่องเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี 6 โครงการต่างๆ ที่ผ่าน
การประชุมของสภาฯในครั้งก่อน แต่มีเหตุมีผลว่าดำเนินการ
ไม่ได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ จึงนำเสนอเพ่ือให้สภาฯได้
พิจารณา ระเบียบวาระที่ 6.5 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 วาระท่ี 4.17 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม      โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายสะพานวังช้างนอน-สามแยกบ้านสาวมัญ หมู่ที่ 
6 ตำบลน้ำพุ  งบประมาณ  2,440,000 บาท เพ่ือสภาฯ ได้
พิจารณา ครับ 

         ขอบคุณครับ ท่านศักดา ไทยเกิด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่ได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องขอมติยกเลิกตามท่ี
ท่านได้เสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ ไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถาม 

                                                            /รายละเอียด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายศักดา ไทยเกิด 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ขออนุมัติ
ยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 
2565 วาระท่ี 4.17 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม      โครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสะพานวังช้างนอน-สาม
แยกบ้านสาวมัญ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ  งบประมาณ  2,440,000 
บาท  

        อนุมัติ         4  เสียง 
        ไม่อนุมัติ       -  เสียง 
        งดออกเสียง   1  เสียง 
 

6.6 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2565 วันที่ 15  สิงหาคม 2565 วาระท่ี 3.7 ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าบ้านลุงชิน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 350,000 
บาท 

          ระเบียบวาระที่ 6.6 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15  สิงหาคม 2565 วาระท่ี 3.7 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเข้าบ้านลุงชิน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 
350,000 บาท เชิญคณะผู้บริหาร ครับ 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชาการ ทุกท่าน ครับ ระเบียบ
วาระท่ี 6.6 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร 

                                                              /ส่วนตำบล 



 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
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ส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2565 วันที่ 15  สิงหาคม 2565 วาระท่ี 3.7 ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าบ้านลุงชิน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 350,000 
บาท ขอเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา ครับ  

          ขอบคุณครับ ท่านศักดา ไทยเกิด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่ได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องขอยกเลิกมติที่
ประชุม ตามท่ีท่านศักดา ไทยเกิด ได้เสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ ไม่
ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ.2565 วันที ่15  สิงหาคม 2565 วาระท่ี 3.7 ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าบ้านลุงชิน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 350,000 
บาท  

        อนุมัติ         4  เสียง 
        ไม่อนุมัติ       -  เสียง 
        งดออกเสียง   1  เสียง 
 

6.7 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2565 วันที่ 15  สิงหาคม 2565 วาระท่ี 3.14 ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายหมวด
สมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 410,000 บาท 

          ระเบียบวาระท่ี 6.7 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 

                                                                /ประจำปี 



 
 
 
 
 
 
 
นายศักดา ไทยเกิด 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
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 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15  สิงหาคม 2565 วาระท่ี 3.14 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสาย
หมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 410,000 บาท 
เชิญคณะผู้บริหาร ครับ 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชาการ ทุกท่าน ครับ ระเบียบ
วาระท่ี 6.7 ขออนุมัติยกเลิกมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2565 วันที่ 15  สิงหาคม 2565 วาระท่ี 3.14 ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายหมวดสมศักดิ์ 
หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 410,000 บาท ขอเสนอสภาฯ 
พิจารณา ครับ 

           ขอบคุณครับ ท่านศักดา ไทยเกิด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามที่ท่านศักดา ไทยเกิด ไดน้ำเสนอต่อ 
ไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือไม่
อย่างไร ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15  สิงหาคม 2565 วาระท่ี 3.14 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสาย
หมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 410,000 บาท 

        อนุมัติ         4  เสียง 
        ไม่อนุมัติ       -  เสียง 
        งดออกเสียง   1  เสียง 
         

6.8 ขอความเห็นชอบการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
           ระเบียบวาระที่ 6.8 ขอความเห็นชอบการปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
                                                               /1/2566 



 
 
นายถนัดกิจ  โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
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 1/2566 เชิญคณะผู้บริหาร ครับ 
            กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในฝ่ายคณะผู้บริหารได้เสนอขอความเห็นชอบการปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2566 เพ่ือให้สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปแล้วนั้น แต่ปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น 
เพ่ือให้แผนพัฒนามีความสมบูรณ์ ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมเติม แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0810.3/ว 6086 ลงวันที ่ 19 สิงหาคม 2565 ได้แจ้งเรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน   

วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) 

1. เพ่ือให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 

                                                             /2.เพ่ือตอบ 
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2. เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนใน
การแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ครั้งที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความ
จำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาฯพิจารณา 
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพ ุ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุก
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ และเม่ือผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2566 แลว้จะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาฯ ที่มอบให้กับสมาชิกแล้ว 

                                                             /สว่นที่ 2 



 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายประเสริฐ  จันทบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 
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           ขอบคุณท่านถนัดกิจ  โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ ที่ได้นำเสนอขอความเห็นชอบในการปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2566 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านได้ไปศึกษารายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมเติม หรืออภิปรายมีมั้ยครับ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม ขอความเห็นชอบการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 

        เห็นชอบ         4  เสียง 
        ไม่เห็นชอบ       -  เสียง 
        งดออกเสียง     1  เสียง 
 

6.9 ขอความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ........... 

           ระเบียบวาระท่ี 6.9 ขอความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ว่าด้วย การดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... ขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 6.9 ขอ
ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... สบืเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งว่า พระราบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

                                                             /พ.ศ.2565 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
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พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา 9 กำหนดให้ผู้มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ 
ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภา
ท้องถิ่นกำหนด โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และเพ่ือให้
การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำตัวอย่าง ร่างระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.... สำหรับประกอบการ
พิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่น ตามความเหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ่น ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ ุ
ท่านนายก ได้มอบหมายให้นิติกร ดำเนินการจัดทำร่าง ระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ ุ ว่าด้วย การดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.... ซึ่งร่าง
ดังกล่าวได้ทำตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ทำตัวอย่างไว้ และนำมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
แห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิก มีด้วยกัน 
12 ข้อ ขอให้สมาชิกได้พิจารณา ครับ 

           ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ขอความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุ ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติม หรืออภิปรายมีมั้ยครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ขอความ
เห็นชอบ ร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ว่าด้วย 
การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 

                                                                /ท้องถิ่น 



 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
นายโกวิทย์ มหาชัย 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
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ท้องถิ่น พ.ศ..... 

        เห็นชอบ         4  เสียง 
        ไม่เห็นชอบ       -  เสียง 
        งดออกเสียง     1  เสียง 
 

เรื่อง อ่ืนๆ 

มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องนำเสนอที่ประชุม เชิญครับ 

        กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมโกวิทย์ 
มหาชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 จากแผนพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่ผ่านมาและต่อไปซึ่ง
จากการศึกษาพบว่าฝ่ายบริหาร และสมาชิกได้เล็งเห็น
ความสำคัญของตะเข็บ หมายถึงว่ารอยต่อระหว่างตำบล 
ระหว่างหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดที่ล่อแหลม อย่างหมู่ที่ 2 นำเสนอว่า
ไฟฟ้าห้วยโฉมหงส์เขตติดต่อระหว่างท่าชี ยังมืดอยู่จะเกิด
อุบัติเหตุ เกิดข้อพิพาท น่าจะเสริมไฟฟ้าทางเข้าบ้านอาจารย์
สหัส มีชาวบ้านมาอยู่ ไม่เฉพาะหมู่ที่ 2 ให้เล็งเห็นความสำคัญ
ของตะเข็บทุกหมู่บ้าน ขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหารที่ได้
เล็งเห็นความสำคัญของตะเข็บระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล 
ขอบคุณครับ 

           ขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย ได้นำเสนอกรณีพ้ืนทีค่าบ
เกี่ยวระหว่างตำบล บางที่มีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา เช่นเขต
แดนไม่ชัดเจน กระผมขอชี้แจงประเด็นที่คณะผู้บริหารได้
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ ที่ผ่านมาโครงการที่ 6 โครงการขุดลอกพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำถนนสายอิสระเชื่อมต่อถนนสายดอนสร้อยทอง หมู่
ที่ 3 โครงการดังสร้างแล้วเสร็จมาไม่นาน ขณะนี้หลังท่อมีการ 

                                                                   /ชำรุด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

           -106- 

ชำรุด ให้ทางผู้บริหารได้เรียกผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขด้วย 
และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 ถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนเพื่อจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อนต่างๆไม่ว่าถนน
หนทาง ไฟฟ้าสาธารณะ แหล่งน้ำ ในนามของสมาชิกขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาในโอกาส
ต่อไป 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตตอบคำถามของท่านโกวิทย์ มหาชัย สมาชิก หมู่
ที่ 2 เรื่องรอยต่อถนนสายห้วยโฉมหงส์ที่ไม่มีไฟยังมืดอยู่ ขอเรียน
ให้ทราบว่าได้มอบหมายทางกองช่างไปสำรวจ และประสานกับ
ทางไฟฟ้าบ้านนาสาร ตอนนี้หนังสือแจ้งประมาณการมาแล้วแต่
นำเข้าที่ประชุมตอนทำแผนไม่ทัน เนื่องจากแผนรูปเล่มเสร็จแล้ว
ไม่สามารถบรรจุเข้าในแผนครั้งนี้ได้ ต้องเข้าแผนในครั้งต่อไป ใน
ส่วนของปัญหาเรื่องท่อหมู่ที่ 3 จะได้ให้ทางกองช่างไปสำรวจ
ตรวจสอบสภาพความเสียหาย เพ่ือจะได้แจ้งทางผู้รับจ้างเข้ามา
ดำเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านใน
วันนี้ ที่ได้ร่วมกันดำเนินการในเรื่องของการอนุมัติ ให้ความ
เห็นชอบโครงการต่างๆ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 จะได้นำเอาโครงการต่างๆที่ท่าน
สมาชิกทุกท่านไปประสบปัญหา ไปพูดคุยกับชาวบ้านเอาปัญหา
ต่างๆเข้ามาอยู่ในแผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1 จะได้จัดสรรงบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน
ต่อไป ในโอกาสข้างหน้าที่มีการประชุมครั้งต่อไป ขอขอบคุณ
ครับ 

           ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่
ได้ตอบคำถาม และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีสมาชิกสภาฯ 
ได้สอบถาม มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกม้ัยครับ 

                                                              /กราบเรียน 



 
 
นายอภิชน จรูญพงศ์ 
สมาชิก อบต.ม.6 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายโกวิทย์ มหาชัย 
สมาชิก อบต.ม.2 
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           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนาย
อภิชน จรูญพงศ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เรื่องไฟสาธารณะถนน
สายโรงเรียนบ้านควนใหม่ ไปบ้านยูงงาม มีอยู่ช่วงหนึ่งบริเวณ
บ้านยายรุ่งขาดแสงสว่าง ซึ่งเป็นทางสายหลักด้วย และสายสี่
แยกบ้านตาฉ่ำ เลยถนนควนใหม่ทุ่งตำเสา ไปบ้านห้วยหมากต่อ
กับสายเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติช่วงนั้นจะมืดอยู่ ขอ
ฝากคณะผู้บริหารไว้ด้วยครับ 

           ตามท่ีท่านอภิชน จรูญพงศ์ ได้เสนอและสอบถามเรื่อง
ไฟฟ้าสาธารณะที่ยังขาดอยู่ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ในส่วนของท่านอภิชน จรูญพงศ์ ได้สอบถามเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายควนใหม่ ยูงงาม เอกสารมาพร้อมกับของท่าน
โกวิทย์ มหาชัย เข้าบรรจุแผนครั้งนี้ไม่ทัน เรื่องของการตั้ง
งบประมาณในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ขออธิบายกับท่านสมาชิกว่า
ไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ต้องตั้งงบประมาณเป็นรายจ่าย
ประจำปี หรือรองบประมาณเหลือจ่ายประจำปี ปลายๆเดือน
กันยายน ต้องดูว่าเงินที่เข้าเกินก่ีบาท แต่ที่สำคัญที่สุดคือ
โครงการที่ท่านเสนอบางโครงการไม่ได้อยู่ในแผน เมื่อไม่อยู่ใน
แผนทางผู้บริหารก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องขอยกยอดไป
ครั้งต่อไปในการปรับแผน ในส่วนของโครงการที่อยู่ในแผนก็ต้อง
มาดูลำดับความสำคัญในช่วงปลายปี ว่าจะสามารถดำเนินการได้
กี่เส้นทาง ก็คงต้องปรึกษากับท่านสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน และยินดี
ที่จะจัดสรรงบประมาณและดำเนินการแก้ปัญหาให้ในโอกาส
ต่อไปครับ 

           ขอบคุณท่านนายก ได้ชี้แจงในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะของ
หมู่ที่ 6 ในส่วนของหมู่ที่ 3 ไฟฟ้าสายสามแยกดอนสร้อยทอง ถึง
เอเชีย 41 ประมาณการก็มาล่าช้ามาหลังจากท่ีได้ประชุมแผนไป
แล้วต้องเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไปเช่นกัน 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนาย 

                                                               /โกวทิย์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 15.35 น.  
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           โกวิทย์ มหาชัย ในนามของ อบต.น้ำพุ ขอขอบคุณคณะ
จัดทำแผนทุกท่าน ซึ่งเรียบร้อยเป็นอย่างดี ขอบคุณกองช่างที่ทำ
เล่ม ทำโครงการมีความเรียบร้อยเป็นอย่างยิ่ง คณะทำแผนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในนามของ อบต.น้ำพุ ขอขอบคุณไว้ ณ 
โอกาสนี้ ขอชื่นชมครับ ไม่มีดอกไม้ให้ในวันวาเลนไทน์แต่จากใจ
อบต. ครับ 

           ขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย ที่ได้เป็นตัวแทนสมาชิก 
ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปรับแผนครั้งนี้ ในนาม
ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอขอบคุณ 
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ท่านเลขา และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ขอปิดประชุมครับ 

 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (นายประเสริฐ  จันทบูรณ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

 

 

 
 

            

 



 

 

 
     

 
 

 

 

 

 

  

 
 

  
  

 
  

 
 


